

CHƯƠNG TRÌNH GIỚI THIỆU SÁCH THÁNG 10

1. **Thời gian:** 7h30 ngày 30 tháng 10 năm 2023.
2. **Hình thức:** Tuyên truyền giới thiệu sách vào giờ sinh hoạt dưới cờ.
3. **Thành phần:**
 - Chủ trì buổi giới thiệu sách: Nhân viên thư viện: Trịnh Thị Hạnh.
 - Học sinh giới thiệu sách: Vũ Ngọc Long và Bùi Ngọc Hương lớp 8A3.
 - Cùng toàn bộ giáo viên và học sinh trường THCS Dương Xá.
4. **Nội dung:** **Cuốn sách Búp sen xanh của tác giả Sơn Tùng**



Có một lời bài hát đã viết: “Bác Hồ - Người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và trong trái tim nhân loại”. Lời hát trong trẻo thiết tha ấy như được cất lên từ tận sâu trái tim mỗi con người Việt Nam khi nhắc về Bác - vị cha già kính yêu của dân tộc. Người dành trọn cuộc đời để lo cho dân, cho nước, hi sinh thầm lặng quên mình vì nước, vì dân. Nhắc tới Bác là nhắc tới một cuộc đời rất đổi thanh cao và giản dị. Nay, Bác đã đi xa nhưng những gì mà Người để lại cho dân tộc vẫn luôn là vô giá, luôn trường tồn mãi với thời gian. Hôm nay, trong buổi tuyên truyền và giới thiệu sách của tổ công tác thư viện chúng ta cùng nhớ

về Người qua cuốn sách “Búp sen xanh” của tác giả Sơn Tùng với giọng đọc của các bạn Vũ Ngọc Long và Bùi Ngọc Hương học sinh lớp 8A3.

Các bạn biết không? Một cuốn sách hay không nằm ở chỗ giá tiền cao hay thấp, cuốn sách đó có quý hiếm hay không, hay cuốn sách đó do tác giả nổi tiếng viết. Mà giá trị đích thực của một cuốn sách hay chính là sự kết tinh sâu sắc qua cảm nhận của người đọc về giá trị nội dung bên trong của nó. Đúng vậy đấy các bạn ạ, khi tôi vô tình đọc được lời đề tựa:”Các bậc thiên tài không có sẵn, chính truyền thống gia đình, quê hương là khởi thủy tạo nên những tính cách đầu tiên của mỗi con người đi vào đời”. Câu nói ấy như là cánh cửa để dẫn dắt tôi tìm đến cây bút tài năng, nhà văn Sơn Tùng. Người thương binh âm thầm gắn bó cuộc đời mình với Bác Hồ. Ông đã không ngừng sáng tác, cho ra đời nhiều tác phẩm văn học và thành công hơn hết vẫn

là tác đề tài viết về Bác mà đỉnh cao là cuốn sách Búp Sen xanh. Tác phẩm đã được nhà văn dày công sưu tầm tư liệu, chấp bút trong suốt hơn 30 năm từ năm 1948 đến năm 1980 và được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1981.



Cầm cuốn sách Búp sen xanh trên tay bạn đọc sẽ ấn tượng với màu xanh đậm nổi bật là biểu tượng bông sen cách điệu tượng trưng cho sự tinh túy thanh cao: Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Cùng độ dày 362 trang trên khổ giấy 21cm được NXB Kim Đồng ấn hành năm 2015 tái bản lần thứ 25 nằm trong tủ sách vàng tác phẩm chọn lọc dành cho thiếu nhi

Như các bạn đã biết Hồ Chí Minh người lãnh tụ của dân tộc, người cha già kính yêu, người đã ra đi tìm đường cứu nước và dành chọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng non sông, mang lại sự ấm no cho nhân dân.

Quay ngược lại thời gian, cuốn sách búp sen xanh sẽ đem đến cho bạn đọc một góc nhìn hoàn toàn mới, là cuốn tiểu thuyết lịch sử mà tác giả đã dựng lại quãng đời niên thiếu của Bác Hồ một cách công phu mà gia đình là cái nôi hình thành nhân cách lớn của bậc vĩ nhân sau này. Nội dung cuốn sách được chia làm 3 chương. Thời thơ ấu, thời niên thiếu, tuổi 20. Đọc những trang đầu tiên, tác giả đã đưa người đọc về làng quê xứ nghệ những năm đầu tk XX. Nơi ấy là làng sen quê cha, làng chùa quê mẹ, những câu dân ca, bài vè điệu hò vĩ dặm với tên suối, tên sông đậm chất trữ tình

Vào ngày 19/5/1890 tại nơi làng chùa nhòe khói sương nam cậu bé Nguyễn Sinh Cung đã cất tiếng khóc chào đời. Khi đó chưa ai biết rằng thời khắc đáng nhớ đó đã trở thành một cột mốc lịch sử không chỉ cho gia đình thầy Nguyễn Sinh Sắc mà còn là thời khắc của cả dân tộc VN. Đó chính là ngày sinh của chủ tịch kính yêu mà chúng ta vẫn gọi 2 tiếng thân thương Bác Hồ. Đắm chìm vào những trang sách, bạn đọc sẽ cảm nhận qua từng cử chỉ lời nói đầy tình yêu thương của cậu bé Cung với ông bà, cha mẹ anh chị em trong nhà, với bạn bè đồng trang lứa, cô bác trong làng xóm láng giềng. Cùng với những trò tinh nghịch của trẻ thơ như rủ bạn bè trêu chó nhà hàng xóm, bị bố mắng và chịu phạt đòn.

Những trang sách như thước phim quay chậm mà bạn đọc ngỡ như mình đang sống và tìm thấy thực tại hoàn cảnh đáng thương của bé Cung lúc 10 tuổi đầu cậu bé Cung đã phải sắc thuốc nấu cháo, bế em đi xin sữa. Càng đọc bạn đọc sẽ không cảm nổi nước mắt từ sự bất hạnh của hoàn cảnh đói nghèo cũng như nghị lực vượt lên số phận bằng con đường học hành của thân phụ Nguyễn Sinh Sắc. Nhưng xúc động nhất là hình ảnh cậu bé Cung mới 10 tuổi đã phải chứng kiến cảnh mẹ mất ở kinh thành Huế trong những ngày giáp tết. “Cung mím chặt môi ngăn không chảy nước mắt, càng chạy nhanh càng dồn nén nỗi đau tức nghẹn. Nước mắt trào giàn giụa Cung lại òa lên khóc khi thấy mẹ thõng một cánh tay xuống thành giường, một cách tay vẫn ôm qua cổ bé Sinh. Cung ngồi gục xuống bên mẹ gọi Mẹ ơi mẹ bỏ chúng con sao mẹ ơi! Cha chưa kịp về mẹ ơi!

Thế là Cung phải bế đưa em còi cọc, côi cút mới được vài tháng tuổi đi xin từng giọt sữa để duy trì sự sống cho em. Nhưng rồi một vài ngày sau đó, đưa em nhỏ cũng rời bỏ Cung mà ra đi. Đôi mắt thơ ngây của bé Sinh như hai chấm đen ánh lên lần cuối cùng rồi cũng chìm vào vĩnh viễn.

Khắc họa chân dung của Bác qua nhận thức sâu sắc ngay từ nhỏ về hai chữ “Độc lập – Tự do”. Đó là những năm tháng theo cha vào kinh đô Huế, là cậu học trò thông minh sang dạ, hiếu học nơi mái trường Pháp Việt – Đông Ba trường quốc học rồi trên bước đường hành phương nam làm thầy giáo Nguyễn Tất Thành ở trước Dục Thanh – Phan Thiết. Trên cuộc hành trình đó, người thanh niên Nguyễn Tất Thành chứng kiến bao nhiêu cảnh cơ hàn của người dân vô tội trong cảnh đất nước làm than. Từ đó nuôi ý chí ra đi tìm đường cứu nước.

Hình ảnh đặc biệt để lại ấn tượng khó quên trong tâm trí người đọc đó là trong cuộc chia tay trên bến Nhà Rồng vào ngày 5/6/1911 giữa cô Út Huế và anh Ba. Cả hai chỉ biết nén tâm sự sâu sa thầm kín vào trong lòng, một người gửi tâm sự vào những dòng nước mắt. Còn anh Ba nhìn thấy gương mặt người con gái Sài Gòn ngay trước mắt như một búp sen chứa đựng hình bóng quê hương và cả khuôn mặt Việt Nam choàng lấy trái tim anh, một trái tim chân thật, trách nhiệm, cảm động đầy tình người. Nhưng cao hơn hết vẫn là tình yêu quê hương đất nước, quyết chí ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân bằng hai bàn tay trắng trí tuệ và nghị lực phi thường của bản thân.

Bằng vốn tư liệu phong phú và chân thật, đi sâu khai thác những chi tiết điển hình. Tác giả đã đem đến cho bạn đọc những trang tiểu thuyết hấp dẫn đến bùi ngùi cảm động. Cùng những tình tiết xung đột trong cuộc sống thường nhật với niềm vui, nỗi buồn, đấng cay, hiếu thảo, ham học, tò mò..vv

Cuốn sách búp sen xanh vẫn luôn là một tác phẩm hay viết về chủ tịch Hồ Chí Minh. Không chỉ là cuốn tiểu thuyết viết dành cho Thiếu nhi mà còn vượt ra ngoài sự mong đợi khi được nhiều thế hệ đón nhận. Đó có lẽ là món quà thiêng liêng nhất mà nhà văn Sơn Tùng nói riêng và nhân dân cả nước nói chung đã kiến dâng lên người. Trải qua bao nhiêu năm tháng cuốn sách vẫn giữ được nét đẹp giá trị đích thực của nó bởi trong đó chứa đựng một tâm hồn cao cả của vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc VN. Đồng thời đó chính là sức mạnh của sự noi gương đưa văn học góp phần cải tạo xã hội. Bạn đọc là thế hệ trẻ khi đang coi cuốn sách sẽ hiểu biết hơn về cuộc đời và nhân cách của thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Từ đó ra sức học tập noi theo tấm gương đạo đức phong cách của người với mong muốn phát huy sức trẻ đưa dân tộc VN ngày càng phát triển trong xu thế hội nhập hiện nay.

“Búp sen xanh” sẽ là một cuốn sách thật ý nghĩa trong tủ sách của chúng ta, một tư liệu quý giá mà những học sinh trường THCS Dương Xá và thế hệ trẻ của chúng ta không thể không đọc. Chi đội 8A3 xin thay mặt cho tổ công tác thư viện gửi tới thầy cô và các bạn học sinh toàn trường. Chúc thầy cô và các bạn có một tuần làm việc hiệu quả. Xin trân trọng cảm ơn!

